

สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ			
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ			
๑	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.			
๑	- กองการเจ้าหน้าที่	รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ และ ก.บ.ม. วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔	รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ก.บ.ม. วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่องสืบเนื่อง			
๑	- ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
๑	- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	ขออนุมัติบรรจุบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีการรับโอน	อนุมัติรับโอน นางสุริรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก ตำแหน่งอาจารย์ และอนุมัติตัดโอน ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๗๘ จากภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ไปตั้งจ่ายที่คณะทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
เรื่องเสนอทราบ			
๑	- กองการเจ้าหน้าที่	รับทราบผลการดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐	รับทราบ
๒	- กองการเจ้าหน้าที่	รับทราบการประเมินผลการสอน	รับทราบ
๓	- กองการเจ้าหน้าที่	รับทราบซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอผลงาน ประเภทตำราและหนังสือ	รับทราบ
๔	- กองการเจ้าหน้าที่	รับทราบแนวทางปฏิบัติในการรับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และการให้ความเห็นชอบเงินประจำ ตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	รับทราบ
๕	- กองการเจ้าหน้าที่	รับทราบการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ	รับทราบ
๖	- กองการเจ้าหน้าที่	รับทราบแนวทางการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบบริหารงาน บุคคล ตามหนังสือแจ้งเวียนของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา	รับทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
๗	- กองการเจ้าหน้าที่	รับทราบแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ	รับทราบ
การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย			
เรื่องสืบเนื่อง			
๑	- ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
๑	- คณะสังคมศาสตร์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ - คณะทรัพยากรธรรมชาติและ อุตสาหกรรมเกษตร - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก	อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก จำนวน ๗ ราย คือ ๑. นายธนพงศ์ จิตต์สง่า คณะสังคมศาสตร์ ๒. น.ส.ปรียาภรณ์ กันทะลา คณะสังคมศาสตร์ ๓. นายสโรช บุญศิริพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔. น.ส.ฐิติมา ไชยะกุล คณะวิทยาการจัดการ ๕. น.ส.รัชรินทร์ แสงอรุณ คณะวิทยาการจัดการ ๖. นายพิชาติ เขจรศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ๗. นายโปรยชัย กล้าขยัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๒	- สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน - คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก	อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย คือ ๑. นายธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ๒. น.ส.นลินี พัยคัมน์ตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
๓	- คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในตำแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ	อนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุ นายชินธันย์ อารีประเสริฐ ผู้มีวุฒิปริญญาตรีในตำแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ
๔	- คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก	อนุมัติย้าย น.ส.อุทัยวรรณ มูลพันธุ์ จากตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาาระบบนิเวศเกษตร มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ โดยการคัดเลือก
๕	- คณะสัตวแพทยศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ได้รับตามคุณวุฒิ	อนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.ตลดา ศรีใส ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น ระดับปริญญาเอก

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
๖	- คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	อนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง นายสมคิด ปราบภัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ไปที่ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้			
เรื่องสืบเนื่อง			
๑	- ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
๑	- คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ให้ได้รับตามคุณวุฒิ	อนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.สุรางค์ พุ่งโตมร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ให้ได้รับอัตรา ค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น ระดับปริญญาโท
๒	- สำนักหอสมุด	ขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	อนุมัติเปลี่ยนตำแหน่ง น.ส.จารุวรรณ มีสีล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓	- สำนักงานกฎหมาย	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	มีมติเห็นชอบตามเสนอ